

**Chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh
tham gia ứng cử HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể cử tri!

Họ và tên tôi là: Đinh Thị Thoa

Sinh ngày: 01/04/1982

Quê quán: Xã Huy Hạ – Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La

Thường trú: Bản Mo 1 - Xã Quang Huy – Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Nông dân xã Huy Hạ

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi rất vinh dự được tập thể Lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, đảng viên Cơ quan xã Huy Hạ, cử tri nơi cư trú giới thiệu tham gia đề ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN Tỉnh, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 16 xã, xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Qua nghiên cứu tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015. Tôi ý thức được rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tôi cũng hiểu được vị trí, vai trò của Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu HĐND có trách nhiệm vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này. Tôi xin hứa sẽ luôn phát huy phẩm chất đạo đức, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bản thân luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của bản thân, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn để làm

tốt công việc chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu được tâm tư nguyện vọng của cử tri và hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của nhân dân. Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để kịp thời đề xuất đối với chính quyền, các cấp, các ngành có liên quan về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi để các cấp các ngành xem xét, giải quyết kịp thời đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân. Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian tới tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến chân thành quý báu của cử tri, rất mong nhận được sự ủng hộ của cử tri đối với bản thân.

Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, quý vị cử tri; Xin cảm ơn quý vị cử tri đã lắng nghe; cảm ơn UBNDTTQVN tỉnh, huyện, các cơ quan đơn vị ở xã đã chủ trì tổ chức hội nghị này giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri ngày hôm nay!

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết chương trình
(ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Thị Thoa